

กระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒ เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง โครงการปรับปรุงคลองมาบมะค่า ตำบลไทรย้อย อำเภอนีนมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

ราษฎรตำบลไทรย้อย อำเภอนีนมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ราษฎรไม่มีโอกาสที่จะสร้างอาชีพเพื่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปลดปล่อยภาระหนี้สินได้ ซึ่งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำโครงการปรับปรุงคลองมาบมะค่าในพื้นที่ดังกล่าว ราษฎรจะมีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี และเป็นการกระจายงานและรายได้ออกสู่พื้นที่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลกยังไม่มียงบประมาณที่จะจัดทำโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำคลองมาบมะค่าดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลจะพัฒนาแหล่งน้ำคลองมาบมะค่าดังกล่าว ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้หรือไม่ หากไม่ได้จะดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นกร มานิม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร.

ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง โครงการปรับปรุงคลองมาบมะค่า ตำบลไทร้อย อำเภอนิคมบ่งพร จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามข้อที่ ๑

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำคลองมาบมะค่าดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร
ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า มีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำคลองมาบมะค่า
ตำบลไทร้อย อำเภอนิคมบ่งพร จังหวัดพิษณุโลก ใซึ่งชื่อโครงการว่า อาคารบังคับน้ำคลองมาบมะค่า
วงเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและขุดลอกคลองมาบมะค่า
ให้สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อการ
อุปโภค - บริโภค

คำถามข้อที่ ๒

รัฐบาลจะพัฒนาแหล่งน้ำคลองมาบมะค่า ดังกล่าวภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้หรือไม่
หากไม่ได้จะสามารถดำเนินการได้เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบข้อที่ ๒

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่าไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมด้านสำรวจและออกแบบ
หากมีความพร้อมทุกด้านแล้ว จะได้เร่งรัดจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป